

Số: 51/BC-HĐND

Gia Lai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thẩm tra Báo cáo số 69/BC-TA**  
**ngày 16/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để thẩm tra Báo cáo số 69/BC-TA ngày 16/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh trình bày báo cáo; ý kiến của các vị đại biểu dự họp, lãnh đạo và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra, cụ thể như sau:

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy: Năm 2021, Tòa án nhân dân hai cấp đã duy trì mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, toàn ngành đã thụ lý 8.333 vụ, việc các loại, đã giải quyết 7.400 vụ, việc, tỷ lệ giải quyết đạt 88,8%. Án hình sự được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; mức hình phạt đã tuyên cơ bản tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Các vụ án trọng điểm, án được dư luận xã hội quan tâm đều được nghiên cứu kỹ, đưa ra xét xử, đáp ứng kịp thời yêu cầu chính trị tại địa phương. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động tỷ lệ hòa giải đạt 73,2%, vượt 13,2% so với chỉ tiêu Tòa án nhân dân tối cao quy định. Công tác thanh tra công vụ và kiểm tra nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tỉnh đối với Tòa án nhân dân cấp huyện được duy trì thường xuyên và nghiêm túc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy, mặc dù tỷ lệ giải quyết các vụ án dân sự, án hành chính về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra nhưng thời gian giải quyết một số vụ, việc còn chậm<sup>1</sup>; trong số án đã giải quyết vẫn còn án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,29%. Đồng thời, qua kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phát hiện một số thiếu sót, vi phạm trong hoạt động xét xử<sup>2</sup>. Do đó, Ban Pháp chế đề nghị ngành Tòa án cần nâng cao hơn nữa công tác xét xử để tăng tỷ lệ án

<sup>1</sup> Tính đến 30/9/2021 còn 04 vụ, việc quá thời hạn chưa xét xử.

<sup>2</sup> Như: Xác định không đầy đủ quan hệ pháp luật tranh chấp tài sản; có vi phạm trong việc đánh giá chứng cứ; chậm gửi bản án, quyết định cho Viện kiểm sát; không gửi, chậm gửi quyết định phân công Thẩm phán.

được giải quyết, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa và án quá hạn luật định; khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quan tâm có ý kiến đối với Tòa án nhân dân tối cao xem xét, bổ sung thêm biên chế cho Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Gia Lai, nhất là đối với chức danh Thư ký Tòa án để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của ngành.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo số 69/BC-TA ngày 16/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Tư xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh(b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT-BPC (G).

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Thái Thanh Bình**